

ที่ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อเรื่อง "การสร้างและพัฒนา "คน" ยุติธรรม" ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พล.ต.ท.วันชัย ศรีนวลนัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายประสิทธิ์ โนวีโลกุล อธิบดีคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากร โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ นักกฎหมาย อาจารย์กฎหมายจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมกว่า 180 คน เข้าร่วมฟังพร้อมกันเสนอแนะความคิดเห็น โดยนายกิตติพงษ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า เป็นการวิเคราะห์ระบบการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม วิเคราะห์การผลิตนักกฎหมาย นักการยุติธรรม และสหวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นในการศึกษาถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการผลิตบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาคนให้มี จิตสำนึกความยุติธรรม เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความเป็นสากลในนานาอารยประเทศ

ด้าน นายจรัญ ภักดีธนากุล กล่าวว่า หัวข้อการประชุมสัมมนานี้เป็นเรื่องใหญ่ เพราะโลกเราถูกกรุกรานด้วยกระแสนิยมต่าง ๆ ทั้งวัตถุนิยม ธนบัตรนิยม แต่ความยุติธรรมนิยมกลับไม่มี จึงควรมองถึงการสร้างระบบงานยุติธรรมตั้งแต่การศึกษา การ

ฝึกอบรมกลุ่มงานยุติธรรม เพราะนักกฎหมายในประเทศไทย 70% มาจากสถาบันหรือโรงเรียนสอนกฎหมายที่เน้นเรื่องวิชาการสามารถใช้กฎหมายในทางปฏิบัติได้ แต่นำหนักหรือเนื้อหาที่ทำให้กฎหมายช่วยสังคม หรือเกิดความยุติธรรมนั้นน้อยเกินไป ไม่สมดุล เราจึงได้นักยุติธรรมน้อยเกินไป ดังนั้นนักกฎหมายจึงต้องยึดประโยชน์ของตนเป็นที่ 2 ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ 1 ทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและควรสร้างบุคลิกภาพของนักยุติธรรมที่ต้องมีความมั่นคง ทั้งจริยธรรมและศีลธรรม เพราะจะช่วยค้ำจุนให้กฎหมายเข้มแข็ง

"ที่ผ่านมา เราได้นักกฎหมายที่ยึดคิดว่า ใช้กฎหมายเป็นก็ถือเป็นนักกฎหมายแล้ว แต่ผมอยากให้เสริมในหลักสูตรการศึกษาคือการบริหาร เพราะกฎหมายไม่ใช่เพียงปฏิบัติตามเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเป็นนักบริหารและนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมควบคู่ไปด้วย ไม่ใช่แค่รู้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเป็นอาชีพที่ทรงพลัง ถ้าตัดสินดีก็เป็นสิ่งดี ถ้าตัดสินผิดจะเป็นบาปต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างความถูกต้องกับความผิด ความเสื่อมกับ



ความเจริญ บางครั้งการตัดสินคดีความบางคนอาจมองว่าโง่ ทำไม่กล้าตัดสินอย่างนี้ แต่ถ้ามีหลักว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกก็ไม่ต้องกลัว" นายจรัญ กล่าว

พล.ต.ท.วันชัย ศรีนวลนัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ทุก ๆ องค์กรล้วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสิ้น อยากให้มองในเชิงกายภาพว่า คนหนึ่งคนประกอบด้วย ร่างกาย สมอง และ จิตใจ ซึ่งร่างกายและสมอนั้น เปรียบได้ดังการพัฒนาของตัว

มนุษย์ และการศึกษาเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือจิตใจ ที่ยังไม่มี การดูแลกันอย่างจริงจัง

"ที่บ้านเมืองเราุ่นวายก็เพราะมีปัญหानเรื่องจิตใจ มันโยงไปถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม กฎหมายทำไว้ดีอย่างไรหากคนที่นำมาใช้ ใช้ในทางที่ไม่ดีก็ล้มเหลว" พล.ต.ท.วันชัย กล่าว

พล.ต.ท.วันชัย กล่าวต่ออีกว่า เขาชนไทยเมื่อคำนวณการศึกษาแล้วอายุที่จะจบการศึกษาเฉลี่ยไม่เกิน 22 ปี แต่พอเข้าสู่วัยทำงาน

